



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 รับเลขที่ ๗๐๗๕
 วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๕
 เวลา ๑๑ : ๒๕๖.

ที่ ทส ๑๔๑๕/๒๗๒๙

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์
 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง
 ๒๗๒ หมู่ ๖ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
 จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจัดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๖

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการจัดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดงาน “ช้างไทยตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการสวดศรัทธาบูชาเจ้าพระยาไชยานุภาพ ข้างศึกคู่บัลลังก์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงในการร่วมปกป้องบ้านเมืองครั้งสำคัญที่สุด ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งสยาม และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมทั้งให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนว่า ในการจัดงาน “ช้างไทยตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ โดยในภาคกลางวัน มีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่ช้างแบบล้านนา นิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกป่าและใช้ประโยชน์ไม้จากสวนป่าของ อ.อ.ป. การประกวดถ่ายภาพและการประกวดคำขวัญ “การอนุรักษ์ช้างไทยและสิ่งแวดล้อม” การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองรวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ภาคกลางคืน จัดให้มีตลาดย้อนยุคหรือกาดมั่วคว้าง และการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำหรับกำหนดการพิธีเปิดงานจะนำเรียนท่านในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน อธิการบดี

ขอแสดงความนับถือ

(Handwritten signatures and notes)
 ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๕
 ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๕
 ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๕

(Handwritten signature)
 ๑๗ ธ.ค. ๕๕

ติดตามเสนอ
(Handwritten signature)
 ๒๐ ธ.ค. ๕๕

ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
 โทร. ๐๕๔-๘๒๙๓๓๓



การจัดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖”

ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖

“งานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการสวดศรัทธาของช้างเจ้าพระยาไชยานุภาพ ช้างศึกคู่บัลลังก์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงในการร่วมปกป้องบ้านเมืองครั้งสำคัญที่สุด ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งสยาม ภายในงานได้จัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง และยังเป็น การส่งเสริมการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมทั้งให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย

การจัดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” (The Great Legend of Thai Elephant) ประจำปี ๒๕๕๖ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ รวม ๕ วัน โดยในภาคกลางวัน มีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่ช้างแบบล้านนา นิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกป่าและใช้ประโยชน์ไม้จากสวนป่าของ อ.อ.ป. นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสวนป่า นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การภาคเอกชน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา การประกวดถ่ายภาพและการประกวดคำขวัญ “การอนุรักษ์ช้างไทยและสิ่งแวดล้อม” การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ ภาคกลางคืน จัดให้มีตลาดย้อนยุคหรือกาดมั่วคริวแลง การแสดงสละ秀 ซิง การฟ้อนรำ ลานเลี้ยงขันโตก และการแสดงประกอบ แสง สี เสียง โดยนักแสดงและช้าง ในเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย ในชื่อว่า “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

